

โทรสารในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด** ชั้นความลับ

จาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.

ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบช.น. ภ.๑- ๙ ศชต. ก. ปส. สตม. กมค. สยศ.ตร. และ โฆษก ตร.
ผบก.วน.

ผู้รับทราบ รอง ผบ.ตร.(ปป) (มค) (ปส๑)

ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/ ๓๕๕๖ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑. อ้างถึง โทรสาร ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๒๙๓ ลงวันที่ ๒ มิ.ย.๒๕๕๖ กำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องหา และ/หรือผู้ถูกกักขัง ในสถานที่ควบคุมของทุกหน่วยงาน โดยให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบควบคุมกำกับดูแล อบรม แนะนำ และตรวจสอบการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยหากพบข้อบกพร่องที่เกิดจากความไม่เอาใจใส่ หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการ ที่ ตร. กำหนด ผู้บังคับบัญชาจะต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่องด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๕๖ ได้มีผู้ต้องหาหลบหนีจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แก่ง ภ.จว.ระยอง ระหว่างเดินทางไปฝากขังที่ศาล

๒. เพื่อให้การควบคุมผู้ต้องหา และ/หรือผู้ถูกกักขัง ทั้งที่อยู่ในสถานที่ควบคุมของ ตร. และในระหว่างเคลื่อนย้าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำชับการปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาทั้งในสถานที่ควบคุมและผู้มีหน้าที่นำผู้ต้องหาไปฝากขัง ต้องตรวจค้นผู้ต้องหาและ/หรือผู้ถูกกักขัง ไม่ให้มีสิ่งของผิดกฎหมาย สิ่งของที่สามารถนำไปใช้เป็นอาวุธ และ/หรือใช้ในการปลด สะเดาะกุญแจมือ และต้องตรวจสอบสภาพของกุญแจมือให้มั่นคงแข็งแรงต่อการควบคุม รวมทั้งยานพาหนะที่ใช้เคลื่อนย้ายผู้ต้องหาและ/หรือผู้ถูกกักขัง ให้ใช้รถควบคุมผู้ต้องหาของทางราชการทุกครั้ง โดยผู้มีหน้าที่ควบคุมต้องตรวจสอบให้มีความมั่นคง แข็งแรงเพียงพอต่อการป้องกันการหลบหนี ในกรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายโดยยานพาหนะที่ไม่ใช่รถควบคุมผู้ต้องหา โดยเฉพาะรถยนต์ปิคอัพ ห้ามให้ผู้ต้องหาและ/หรือผู้ถูกกักขัง นั่งบริเวณกระบะท้ายที่มีลักษณะเปิด และต้องตรวจสอบระบบล็อกภายในยานพาหนะนั้นๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการเปิดจากภายในยานพาหนะได้

๒.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ที่รับผิดชอบจะต้องประชุมชี้แจงกำชับการปฏิบัติ ตรวจสอบบรรดควบคุมผู้ต้องหา ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และหากพบว่ามีสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอจะต้องแก้ไขโดยด่วนที่สุด

๒.๓ หากพบข้อบกพร่องจะต้องตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ/หรือกรรมการสอบสวน เพื่อดำเนินการทั้งทางปกครองและทางวินัยโดยเคร่งครัด และหากพบว่าผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบบกพร่อง ปล่อยปละละเลย จะต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่องด้วยตามสมควรแก่กรณี

สำหรับกรณี สภ.แก่ง ให้ ผบก.ภ.จว.ระยอง ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว รายงานผลให้ทราบผ่าน ศปก.ตร.ภายใน ๗ วัน

พล.ต.อ.

(อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

ผบ.ตร.